

TASCOPันจุดต่ำสุด เป๋าขาย1.9ล้านตัน งบซ่อมสร้างถนนดิน

ทักหุัน - TASCOPักง
ยอดขายยางมะตอยรวมแตะ
1.9 ล้านตัน มองความต้อง
การ → → → **อ่านหน้า 8**



➔ TASCOP (ต่อจากหน้า 1)

ใช้ยางมะตอยทั้งในและต่างประเทศเติบโตต่อเนื่อง
รับอานิสงส์งบซ่อมสร้างถนนของภาครัฐ พร้อมวางแผน
งบลงทุน 1.1 พันล้านบาท ปรับปรุงประสิทธิภาพ
โรงกลั่นในภูมิภาคเอเชีย เล็งรับคำสั่งใหม่ทดแทน
เหตุเพลิงไหม้ถังเก็บน้ำมันดิบ มูลค่า 358 ล้านบาท
ในไตรมาส 2/2562

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
หรือ TASCOP เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในปี
2562 บริษัทตั้งเป๋ายอดขายยางมะตอยที่ระดับ 1.9
ล้านตัน จากปีก่อนทำได้ราว 1.54 ล้านตัน ซึ่งแบ่ง
เป็นยอดขายในประเทศราว 4.7-4.9 แสนตัน และ
ส่วนที่เหลือเป็นยอดขายต่างประเทศ ซึ่งประเทศ
หลักที่รับซื้อ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และตลาดใหม่
แอฟริกา เป็นต้น

● อานิสงส์รัฐซ่อมสร้างถนน

โดยปัจจัยหลักๆ มาจากความต้องการใช้ยาง
มะตอยในประเทศที่เพิ่มขึ้น จากงบประมาณภาครัฐ
ประจำปี 2562 ที่ใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสร้าง
ถนนสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังคงมีฐานลูกค้าใน
ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ซึ่งจากการขยายการรับ
งานของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทำให้คาดว่าปริมาณขายใน
ต่างประเทศจะสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้
รับน้ำมันดิบอย่างสม่ำเสมอและโรงกลั่นของบริษัทที่
มาเลเซียผลิตยางมะตอยได้ตามแผน

ทั้งนี้ บริษัทมองแนวโน้มผลการดำเนินงานใน
ช่วงไตรมาส 1/2562 พันจุดต่ำสุดแล้ว และคาดว่า
จะมีการเติบโตที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับ

ปีก่อน เนื่องจากได้รับน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุ
เอลาเข้ามาอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ล่า
มาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้
ยอดขายกลับมาเป็นปกติ โดยในปัจจุบันบริษัทได้มี
การทำสัญญาการส่งมอบน้ำมันดิบล่วงหน้า (Com-
mitment) ประมาณ 5 ลำเรือ หรือรองรับไปจนถึง
เดือนพฤษภาคม 2562 แล้ว

● ธุรกิจยางมะตอยพื้น

ส่งผลให้คาดว่าธุรกิจยางมะตอยจะสามารถ
ฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้ ประกอบกับด้วยสัญญา
ส่งมอบข้างต้นยังทำให้ยอดขายในช่วงครึ่งแรกของปี
2562 นี้ จะดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม
อย่างไรก็ดี สัญญาซื้อน้ำมันดิบล่วงหน้าจะสิ้นสุดลงในช่วงปลาย
ปี 2563 ทำให้ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา
ต่อสัญญาระยะยาวเพิ่ม แต่คงต้องรอดูเสถียรภาพ
ของเวเนซุเอลาก่อนว่าจะแก้ไขปัญหาภายในได้มาก
น้อยแค่ไหน

ส่วนแผนการลงทุนในปี 2562 นี้ บริษัทวางงบ
ประมาณลงทุนไว้ที่ราว 1.1 พันล้านบาท โดยหลักๆ
จะนำเงินมารองรับการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่น
ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย
และเวียดนาม เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้การผลิต

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาการ
เพิ่มกำลังการผลิตอีกเท่าตัวจากเดิมที่ 1.2 ล้าน
ตัน ซึ่งมองว่ามีโอกาสเสนอคณะกรรมการบริษัทใน
ช่วงเดือนสิงหาคม 2562 แต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าการ
ส่งมอบน้ำมันดิบได้อย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 1 ล่า
เรือต่อเดือนตามคาดการณ์หรือไม่ โดยคาดว่าจะใช้
งบลงทุนราว 150-200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

● O2/62 บุกคำสั่งใหม่ 358 ล้าน

สำหรับกรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้ถังเก็บน้ำมัน

ดิบในช่วงที่ผ่านมา มองว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลกำไร
ปี 2562 นี้ อย่างแน่นอน โดยบริษัทอยู่ระหว่างการ
เจรจากับบริษัทประกันภัยและส่งเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คาดว่าจะสามารถ
สรุปการชดเชยในระยะแรกในไตรมาส 2/2562 ทั้งนี้
คาดหวังได้รับคำสั่งใหม่ทดแทนสำหรับการสร้างถัง
เก็บน้ำมันจำนวน 2 ถัง, น้ำมันดิบที่ถูกเพลิงไหม้
ในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งหมด และค่าใช้จ่ายสำหรับการ
การดับเพลิง คิดเป็นมูลค่ารวมราว 358 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการเรียกร้อง
เพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ
ดับเพลิงใหม่เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัท
มีถังเก็บน้ำมันดิบ จำนวน 8 ถัง เกิดเพลิงไหม้
ทั้งหมด 2 ถัง คาดว่าจะใช้เวลาในการสร้างถัง
ใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิมราว 12-15 เดือน หรือ
คาดว่าจะแล้วเสร็จทันในไตรมาส 1/2563 ส่วน
ถังที่เกิดเพลิงไหม้บางส่วน จำนวน 1 ถัง คาดว่า
ใช้เวลาซ่อมแซมประมาณ 9 เดือน
ทั้งนี้คาดว่าภายในไตรมาส 2/2563
บริษัทจะมีกำลังการจัดเก็บเพิ่มขึ้นอีก
ราว 2 หมื่นตัน ☺